

เพื่อเผยแพร่ทันที

เหล่าผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงร่วมเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายในการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่างที่กำลังจะจัดขึ้น

ผู้นำรัฐบาลจาก 4 ประเทศภาคีสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC) ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม และผู้แทนระดับสูงจากประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีนและเมียนมาร์ จะมีการพบปะกันในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับอนาคตของลุ่มน้ำโขง

เวียงจันทน์ สปป.ลาว 10 มกราคม พ.ศ. 2566 — การประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขง (MRC Summit) และการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึง 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งในกิจกรรมทางการเมืองระดับสูงสุดของคณะกรรมการแม่น้ำโขงครั้งนี้ จะได้เห็นประเทศในลุ่มน้ำโขงทั้ง 6 ประเทศร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด โอกาส และนวัตกรรมแนวทางแก้ไขเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นทางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญ ตั้งแต่ผลกระทบจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับน้ำไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“แม่น้ำโขงกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่” ดร.อานุลัก กิตติคุณ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงกล่าว “เราจำเป็นต้องสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และเทคโนโลยี เพื่อให้การจัดการและการพัฒนาลุ่มน้ำโขงมีความรับผิดชอบและยั่งยืนมากขึ้น”

[การประชุมวิชาการนานาชาติ](#) จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 2 และ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ "นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านน้ำและแม่น้ำโขงที่ยั่งยืน" ก่อนการจัดการประชุมสุดยอดลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4

คาดว่าจะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับแม่น้ำโขงประมาณ 400 คนจากหน่วยงานรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่กระตุ้นให้เกิดแนวคิด ความรู้ประยุกต์ และประสบการณ์เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องด้านน้ำเพื่อยกระดับความร่วมมือในลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้บุคคลหรือองค์กรที่สนใจจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติล่วงหน้า และการประชุมมีความยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับผู้เชี่ยวชาญที่มีความประสงค์เข้าร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อการนำเสนอในที่ประชุม

กิจกรรมสำคัญระดับโลกนี้จะครอบคลุมการสะท้อนถึงการพัฒนาที่สำคัญ โอกาส และประเด็นในการจัดการลุ่มน้ำโขง สุนทรพจน์จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในสาขาต่างๆ จะนำเสนอผลงานนวัตกรรมขั้นยอดด้านนโยบาย เทคโนโลยี และความร่วมมือข้ามพรมแดน

บริบทจากสุนทรพจน์เหล่านี้จะเป็นการเตรียมเวทีสำหรับการอภิปรายของคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเจาะลึกเกี่ยวกับผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่และความร่วมมือกำลังมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการน้ำข้ามพรมแดนอย่างไร รวมไปถึง

ความรับผิดชอบทางการเงินและความเท่าเทียมทางเพศสามารถสร้างความแตกต่างในการจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างไร ผู้เข้าร่วมการประชุมจะเป็นสักขีพยานในการอภิปรายที่น่าตื่นเต้น นิทรรศการแบบโต้ตอบ และการแบ่งปันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิธีแก้ปัญหาเชิงจินตนาการที่สามารถจัดการกับความท้าทายของกลุ่มแม่น้ำโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สาระสำคัญและข้อเสนอแนะที่นำไปปฏิบัติได้จากการประชุมนานาชาติจะถูกเสนอไปยังการประชุมสุดยอดผู้นำ ซึ่งเหล่าผู้นำกลุ่มแม่น้ำโขงจะเป็นผู้กำหนดอนาคตและทิศทางเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มแม่น้ำโขง

การประชุมสุดยอดนี้เป็นกิจกรรมทางการเมืองระดับสูงสุดของคณะกรรมการธิการแม่น้ำโขง โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความร่วมมือในกลุ่มแม่น้ำโขงภายใต้กรอบคณะกรรมการธิการแม่น้ำโขง เสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและกำหนดทิศทางร่วมกันในกลุ่มประเทศริมฝั่งแม่น้ำโขงร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จวบจนกระทั่งปัจจุบันได้มีการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มแม่น้ำโขงสามครั้ง ได้แก่ ในประเทศไทย ([พ.ศ.2553](#)) เวียดนาม ([พ.ศ.2557](#)) และกัมพูชา ([พ.ศ.2561](#))

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มแม่น้ำโขง และการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 โปรดติดตามได้จากเว็บไซต์ www.mrcsummit.org

บันทึกบรรณาธิการ:

คณะกรรมการธิการแม่น้ำโขงเป็นองค์กรระหว่างหน่วยงานรัฐบาลซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อการเจรจาและความร่วมมือในระดับภูมิภาคพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง โดยถูกก่อตั้งขึ้นจากข้อตกลงแม่น้ำโขงระหว่าง กัมพูชา สปป.ลาว ประเทศไทย และเวียดนาม องค์กรดังกล่าวเป็นเวทีระดับภูมิภาคในการเจรจาต่อรองด้านทรัพยากรน้ำ และเป็นศูนย์กลางข้อมูล องค์ความรู้ในด้านการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของภูมิภาค

- จบ -

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Mr Youpheng Long

เจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชน

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการธิการแม่น้ำโขง

อีเมล : youtheng@mrcmekong.org

โทรศัพท์มือถือ: +856 20 93 444 103

###